

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI, LỄ KỶ NIỆM

(VHQB): Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 353/UBND-VX về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Tạp chí Văn hóa Quảng Bình trân trọng giới thiệu văn bản này để bạn đọc tham khảo.

Thời gian qua công tác quản lý và tổ chức lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đã được tổ chức tốt hơn, theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác lễ hội, lễ kỷ niệm; nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/07/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Chỉ thị

số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý lễ hội, lễ kỷ niệm và các công điện, văn bản liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời chỉ đạo tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

2. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nếu để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội

phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Tiến Dũng**

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 42)

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn; tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

11. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Vũ Đức Đam**

HỘP THƯ

Từ ngày 01-3-2017 đến ngày 01-4-2017, Tạp chí Văn hoá Quảng Bình đã nhận được tin, bài, ảnh của các tác giả:

Lê Hữu Lợi, Diệu Hồng, Kim Cương, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Văn Lạc, Văn Báu, Trương Văn Hà, Hồ Ngọc Diệp, Nguyễn Tiến Nền, Bách Chiến, Phạm Văn Thúc, Phạm Minh Đức, Hoàng Hiếu Nghĩa, Phan Thanh Tịnh, Mai Thế Trung, Lê Công A...(Quảng Bình); Trần Hoàng, Nguyễn Xuyên (TP.Huế), Đặng Trung Thành (TP.Hồ Chí Minh)...

Chúng tôi đang tiếp tục xem xét sử dụng. Xin chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của quý tác giả!

TẠP CHÍ VĂN HOÁ QUẢNG BÌNH